

4/3/24

Kính gửi các gia đình của Kunsmiller:

Vào Tháng Tư, học sinh Colorado sẽ làm các bài thi thẩm định cuối năm, gọi là **CMAS** hoặc **Các Biện pháp Đánh giá Thành công trong Học tập của Colorado**. Học sinh từ lớp 3-8 sẽ làm bài thi thẩm định môn Anh ngữ và toán. Học sinh lớp 5, 8 và 11 sẽ làm bài thi môn khoa học. Có bài thi Ngữ văn Tây Ban Nha (CSLA) cho các học sinh đa ngôn ngữ hội đủ điều kiện ở cấp lớp 3-4.

Các bài thi CMAS đo lường mức tiến bộ của học sinh theo **Các Tiêu chuẩn Học tập Colorado**, trong đó nêu ra những gì học sinh nên hiểu, biết và có thể làm ở mỗi cấp lớp và trong từng lĩnh vực nội dung môn học. Dữ liệu CMAS giúp xác định xem các mục tiêu giáo dục có được đáp ứng hay không và liệu học sinh có đang theo đúng tiến độ để tốt nghiệp, được chuẩn bị sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp hay không. Mặc dù các bài kiểm tra cấp tiểu bang không hoàn hảo và chỉ là một thước đo về mức tiến bộ của học sinh, nhưng khi tất cả học sinh Colorado tham gia CMAS, các trường học có thể cải thiện chương trình giảng dạy cho tất cả học sinh, và phụ huynh có thể biết được những thông tin chi tiết quan trọng.

- Kết quả cung cấp thông tin cho thấy con quý vị đã học và thực hành những gì trong lớp, cũng như mức độ các em kết nối với chương trình giảng dạy trong lớp.
- Kết quả của toàn trường cho quý vị biết trường của quý vị đang giảng dạy tất cả học sinh tốt như thế nào.
- Kết quả cung cấp cho quý vị và các gia đình khác trong cộng đồng của quý vị thông tin về cách các trường học địa phương đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh.

Hãy xem **Lịch thi CMAS** đính kèm để xem con quý vị sẽ được kiểm tra khi nào. Có thể tránh được việc thi bù và bỏ lỡ chương trình học bằng cách sắp xếp các cuộc hẹn khám và kỳ nghỉ vào những ngày không kiểm tra, và bằng cách đảm bảo rằng con quý vị đến trường đúng giờ. Học sinh không được sử dụng thiết bị điện tử trong quá trình kiểm tra và sẽ được yêu cầu tắt chúng đi và nộp cho giáo viên trước khi bắt đầu kiểm tra. Quy định này cung cấp môi trường kiểm tra tiêu chuẩn hóa và bảo đảm tính hợp lệ của các bài thi cho học sinh Colorado.

Sự hỗ trợ của quý vị được đánh giá cao; tuy nhiên nếu dự định xin miễn cho con em mình tham gia kỳ thi, quý vị có thể làm như vậy trên Cổng Thông tin dành cho Phụ huynh cho đến hết tháng Hai (để nhà trường có thời gian lên kế hoạch và sắp xếp lịch trình phù hợp). Kéo xuống cuối [trang](#) này để xem hướng dẫn về việc chọn không tham gia.

Có thể tìm **nguồn hỗ trợ luyện thi** cho học sinh ở đây:

<https://coassessments.com/practice-resources/>. Có thể tìm thêm thông tin về các kỳ thi thẩm định ở đây: <https://assessments.dpsk12.org> và đây:

<http://www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents>.

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng đừng ngại liên lạc với tôi. Trân trọng cảm ơn và con rồng hãy cố lên!

Julie Waugh-Ritchie, Secondary Site Assessment Leader  
 Kunsmiller MS/HS, Trường Công Denver

### Ví dụ LỊCH THI CMAS

THÁNG TƯ				
Thứ Hai 4/1	Thứ Ba 4/2	Thứ Tư 4/3	Thứ Năm 4/4	Thứ Sáu 4/5
Thứ Hai 4/8	Thứ Ba 4/9	Thứ Tư 4/10	Thứ Năm 4/11	Thứ Sáu 4/12
Hôm nay không có bài kiểm tra nào	Lớp 6-8 Đơn vị Toán 1 Đơn vị ELA 1 Khoa học đơn vị 1	Lớp 6-8 Đơn vị Toán 2 Đơn vị ELA 2 Khoa học đơn vị 2	Lớp 6-8 Đơn vị Toán 3 Đơn vị ELA 3 Khoa học đơn vị 3	THI BÙ HÔM NAY
Thứ Hai 4/15	Thứ Ba 4/16	Thứ Tư 4/17	Thứ Năm 4/18	Thứ Sáu 4/19
THI BÙ HÔM NAY	THI BÙ HÔM NAY	THI BÙ HÔM NAY	THI BÙ HÔM NAY	Không có trường học Ngày làm việc của giáo viên
Thứ Hai 4/22	Thứ Ba 4/23	Thứ Tư 4/24	Thứ Năm 4/25	Thứ Sáu 4/26
THI BÙ HÔM NAY	THI BÙ HÔM NAY	Lớp 11 Khoa học đơn vị 1 Khoa học đơn vị 2	Hôm nay không có bài kiểm tra nào	THI BÙ HÔM NAY